

BÁO CÁO
Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Thực hiện Công văn số 592/SNV-CTTN ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên. Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THANH NIÊN TẠI ĐỊA PHƯƠNG:

1. Khai quát đặc điểm, tình hình.

- Hiện nay, thị xã Bỉm Sơn có số thanh niên (từ 16-30 tuổi) là 14.968 người, chiếm 25,4% dân số và 47,6% lực lượng lao động; trong đó nam thanh niên chiếm 46,2%, nữ chiếm 53,8%. Số thanh niên có mặt thường xuyên tại địa phương khoảng 10.340 người; Thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn, Hội là 7340 người, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 71%; số có mặt sinh hoạt thường xuyên là 5525 người. Trong đó, đoàn viên khối trường học chiếm 43%; đoàn viên khối doanh nghiệp chiếm 28%; đoàn viên khối địa bàn dân cư chiếm 23%; đoàn viên khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang chiếm 6%;

- Thanh niên Bỉm Sơn có lý tưởng, hoài bão cách mạng, giàu lòng yêu quê hương, đất nước; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước; phấn khởi, tự hào trước những thành quả của Thị xã trong phát triển kinh tế - xã hội; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, xung kích trong khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; trình độ học vấn của thanh niên được nâng cao, các vấn đề về việc làm cho thanh niên từng bước được giải quyết. Thanh niên được tiếp xúc với nền khoa học tiên tiến, thông tin cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, học hỏi và hội nhập, ngày càng có nhiều thanh niên Bỉm Sơn là những gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh, cả nước trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; sản xuất kinh doanh, lao động, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao...;

- Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, đó là: nhiều địa bàn dân cư thiếu vắng đoàn viên thanh niên do nhu cầu học tập, công tác phải đi xa; một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn của đơn vị; sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội bên cạnh rất nhiều tiện ích, còn hàm chứa, truyền tải nhiều nội dung xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành động của một bộ phận đoàn viên thanh thiếu niên; khả năng hội nhập của thanh niên còn nhiều hạn chế, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học, ý thức kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp...;

2. Phân công đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh và phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện về công tác thanh niên.

- Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn đã kịp thời bổ sung 01 biên chế cho phòng Nội vụ, để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên. Tuy là nhiệm vụ mới được giao tăng cường, nhưng công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Thị xã được quan tâm và từng bước đi vào hoạt động theo đúng chức năng quản lý nhà nước;

- Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường bổ sung chức năng, nhiệm vụ và phân công, bố trí ở mỗi xã, phường 01 công chức Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn;

Hằng năm, UBND thị xã Bim Sơn đã chọn cử công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của thị xã và các xã, phường tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên theo đúng kế hoạch của Sở Nội vụ và cơ quan cấp trên.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN:

1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên.

Sau khi Luật Thanh niên được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên. Bên cạnh những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá. Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh niên trên địa bàn như:

- Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Ban thường vụ Thị ủy thị xã Bim Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên;

- Chương trình hành động số 48-CTHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH;

- Công văn số 177/UBND- BATGT ngày 17/3/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn về việc vận động thanh niên với An toàn giao thông;

- Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ban thường vụ Thị ủy thị xã Bim Sơn về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên giai đoạn 2011-2015”.

- Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị uỷ về thực hiện kết luận 80 của Ban Bí thư TW “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2011-2015”;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm;

- Triển khai thực hiện Quyết định 1757-QĐ/TU, ngày 20/11/2014 của BTV Tỉnh uỷ Thanh Hóa về việc “Tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ đoàn chuyên trách và sắp xếp, bố trí sau khi hết tuổi theo quy chế cán bộ đoàn”. Thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện Tuyển dụng, tiếp nhận 01 Bí thư Đoàn sang làm công chức Văn phòng - Thống kê thuộc UBND phường Đông Sơn sau khi hết tuổi theo quy chế cán bộ đoàn.

*** Đánh giá chung:**

- Ưu điểm:

+ Từ khi Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, công tác thanh niên và phong trào thanh niên trên địa bàn Thị xã được quan tâm, thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, từng bước ổn định và đi vào nề nếp, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ như, đã cụ thể hóa và tổ chức có hiệu quả các chương trình hành động như: Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động tình nguyện, giải quyết việc làm cho thanh niên...;

+ Các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và các ngành lĩnh vực... Từ đó đã giải quyết được vấn đề liên quan đến thanh niên, tạo cơ chế, chính sách để thanh niên phát triển toàn diện.

- Hạn chế:

+ Việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đồng bộ, chưa thật sự sâu sát; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chưa thật sự chặt chẽ, việc lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, mục tiêu của các địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế nên hiệu quả đạt được chưa cao;

+ Tính chủ động trong tham mưu của thanh niên còn rất thấp, do đó việc đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện hoạt động cho thanh niên còn nhiều hạn chế, việc triển khai các chính sách cho thanh niên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

- Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

+ Nhận thức của một số cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên còn chưa đầy đủ, từ đó đã làm giảm tính chủ động, năng động, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về thanh niên và công tác

thanh niên chưa thực sự rõ nét, chưa gắn vào việc thực hiện mục tiêu của ngành, lĩnh vực hoạt động;

+ Việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và chỉ tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị cũng như công tác triển khai của chính quyền các cấp còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời đôn đốc, kiểm tra, đánh giá.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên.

- Sau khi được tiếp thu triển khai, quán triệt Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật của cấp có thẩm quyền do UBND tỉnh tổ chức. Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Luật Thanh niên, Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên đến các xã, phường, cơ quan, đơn vị cơ sở. UBND thị xã Bim Sơn đã chủ động phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bim Sơn triển khai, quán triệt Luật Thanh niên thông qua nhiều hình thức như: Tập huấn, tọa đàm, cung cấp qua Website, trang tin điện tử Thị xã, hệ thống đài truyền thanh, phát lại truyền hình thị xã và gắn với chương trình giáo dục công dân trong các nhà trường trên địa bàn Thị xã...;

- Từ năm 2006 đến nay, Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn và Thị đoàn Bim Sơn đã tổ chức 15 hội nghị tập huấn Luật Thanh niên với số lượng 750 người tham dự, đại diện cho thanh niên của các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thị xã; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVTN đã có nhiều sự đổi mới, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, qua đó bổ sung, nâng cao hiểu biết, cập nhật thông tin pháp luật cần thiết cho ĐVTN dưới nhiều hình thức, cách làm thiết thực, hiệu quả như: tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo với chủ đề phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp ý vào sửa đổi luật đất đai; Hiến pháp năm 1992; Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật Hình sự; Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Luật Nghĩa vụ quân sự; sân chơi Rung chuông vàng tìm hiểu về ATGT; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết "không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời trong dịp tết Nguyên đán"; phát hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về pháp luật cho các cơ sở Đoàn làm tài liệu sinh hoạt.

* Đánh giá chung.

- Ưu điểm:

Luật Thanh niên ra đời và đi vào cuộc sống đã có những tác động tích cực đối với lực lượng thanh niên. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên được quan tâm, thường xuyên tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thích hợp qua đó giúp cho thanh niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước.

- Hạn chế:

+ Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức pháp luật cho thanh niên ở một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nội dung, hình thức chưa được đổi mới;

+ Phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế nên chưa thật sự thu hút được lực lượng thanh niên;

+ Một số nơi chưa chú trọng hình thức phối hợp và hình thức tuyên truyền còn dàn trải, chưa đi vào chiều sâu, thường được thực hiện theo đợt, chưa duy trì được thường xuyên.

- Nguyên nhân của tồn tại hạn chế.

+ Do nhận thức, kiến thức pháp luật của thanh niên còn nhiều hạn chế; ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của một bộ phận thanh niên chưa cao; sự quản lý của gia đình và cộng đồng xã hội đối với thanh niên còn thiếu chặt chẽ;

+ Đa số thanh niên đều học tập công tác ở nhiều địa phương khác, không thường trú tại địa phương nên công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, thuyết phục gặp nhiều khó khăn.

3. Kết quả thực hiện các quy định của Luật Thanh niên trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thanh niên:

a. Trong học tập và hoạt động khoa học, công nghệ.

Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thị xã nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của thị xã Bim Sơn;

- Các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích ĐVTN thi đua học tốt, dạy tốt, nghiên cứu khoa học; cổ vũ, tạo môi trường để ĐVTN, HSSV đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, phát triển các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Các câu lạc bộ môn học, câu lạc bộ sở thích được duy trì và thành lập mới; các buổi thao giảng, Hội thi tay nghề, thao diễn kỹ thuật trong thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên được tổ chức thường xuyên; các quỹ khuyến học, khuyến tài, các loại học bổng và giải thưởng trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học được quan tâm phát triển. Trong 5 năm qua, toàn Thị xã có 356 học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT hàng năm đạt trên 99%, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt trên 62%; có 55 lượt học sinh, sinh viên được nhận danh hiệu học sinh 3 rèn luyện và sinh viên 5 tốt do nhà trường và Tỉnh đoàn trao tặng; có 1.417 HSSV được vay tiền từ Quỹ tín dụng đào tạo với số tiền là 1,4 tỷ đồng. Thông qua tổ chức Đoàn, hàng nghìn HSSV được trao tặng các giải thưởng, học bổng các loại;

- Các cấp bộ Đoàn đã triển khai sâu rộng trong thanh niên phong trào "Sáng tạo trẻ", "Tin học hóa CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ" đã góp phần quan trọng trong việc phát huy tính sáng tạo, chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới nâng cao chất lượng học tập, lao động và sản xuất;

- Thanh niên khởi doanh nghiệp đã nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Trong 5 năm, đã có hơn 3000 sáng kiến được áp dụng làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng;

- Đoàn viên thanh niên trong trường học đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành, sử dụng giáo án điện tử trong chương trình giảng dạy ở nhà trường;

- Đoàn viên thanh niên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc trọng dân và phục vụ dân tốt hơn, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn;

- Đoàn viên thanh niên trong khu vực nông nghiệp, nông thôn chủ động học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống.

b. Trong lao động, giải quyết việc làm.

- Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tích cực. Ban Thường vụ Thị đoàn đã phối hợp với các phòng, ban, trung tâm hướng nghiệp tỉnh đoàn, các tổ chức, doanh nghiệp, các đoàn trường tổ chức các hoạt động tư vấn nghề, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Hiện nay, Thị đoàn đang quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn (xã Quang Trung 2 tổ, phường Đông Sơn 2 tổ, phường Lam Sơn 1 tổ) cho 146 hộ vay với số tiền 4.492 triệu đồng, tặng 585 triệu so với đầu năm.

- Phong trào đã động viên thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi như: mô hình kinh tế trang trại, vườn ao chuồng của anh Lê Văn Hùng - phường Đông Sơn, mô hình kinh doanh cây cảnh, đá cảnh của anh Vũ Ngọc Long, Bí thư chi đoàn khu phố 7 phường Bắc Sơn, doanh nghiệp vận tải của anh Phùng Văn Tiến, thẩm mỹ viện của anh Nguyễn Xuân Hùng... Các dự án vay vốn 120 của Trung ương Đoàn được luân chuyển đầu tư ở các phường Bắc Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn, Ba Đình đã góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho hơn 100 thanh niên. Hiện tại, Thị đoàn đang quản lý 590 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của tỉnh và thị xã;

- Công tác tuyên truyền hướng nghiệp, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề được tập trung tổ chức ở khối trung cấp dạy nghề, cao đẳng như: Thi sáng kiến kinh nghiệm, Ý tưởng sáng tạo, hội thảo chuyên ngành, các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp ... đã củng cố niềm tin cho ĐVTN đối với ngành nghề lựa chọn. Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm được 22 buổi thu hút trên 3000 ĐVTN tham gia;

- Chỉ đạo Đoàn các doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua sản xuất sôi nổi như: ca máy thanh niên, thi tay nghề thợ giỏi, tiêu biểu như Đoàn Nhà máy ô tô Veam, Đoàn Công ty CPTM sản xuất Lam Sơn, Đoàn Công ty May 10...

c. Trong bảo vệ Tổ quốc.

- Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng trong ĐVTN. Tích cực tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Cảnh giác và ứng phó kịp thời với âm mưu kích động thanh thiếu niên, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch... Tuyên truyền trong ĐVTN về Luật nghĩa vụ quân sự; về trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Năm năm qua, có 310 thanh niên xung phong nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân. Các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên và đưa tiễn tân binh lên đường nhập

ngũ. Đặc biệt, công tác hậu phương quân đội được BTV Thị Đoàn quan tâm. Hàng năm, chỉ đạo 100% các Đoàn xã, phường tổ chức Lễ đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Phát động phong trào nghĩa tình biên giới hải đảo, thăm và tặng quà các chiến sỹ Đảo Hòn Mê, đồn biên phòng Tam Chung huyện Mường Lát, huyện đội Quan Sơn;

- Tổ chức Đoàn đã động viên hàng nghìn thanh niên là học sinh các trường THPT, trung cấp nghề, công nhân, viên chức... tham gia diễn tập dân quân tự vệ. Thành lập và duy trì 15 đội thanh niên xung kích tại các xã phường, trường học, 15 đội thiếu niên cờ đỏ, 02 đội thiếu niên xung kích làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Thành lập mới 02 đội thanh niên xung kích bảo đảm ATGT đường sắt tại phường Bắc Sơn và xã Quang Trung; phối hợp với ngành công an thành lập đội tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT dịp Tết (mỗi năm có 120 ĐVTN tham gia).

d. Trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, từng bước đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên thanh niên. Các hoạt động như Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, Hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ, Thanh niên hát dân ca và ca khúc cách mạng, Hội thi thanh niên với văn minh đô thị, Hội thi cán bộ đoàn giỏi, tổ chức văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, Hội trại thanh niên chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Bim Sơn... đã thu hút trên 30.000 lượt TTN tham gia.

- Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được TTN tích cực hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ, BTV Thị đoàn đã phối hợp tổ chức 03 Hội thao cán bộ Đoàn, 01 giải bóng đá thanh niên, 02 giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng, 03 giải cầu lông, bóng bàn, bơi lội cấp thị xã. Các Đoàn cơ sở đã tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bơi lội ... thu hút hàng nghìn đoàn viên, TTN tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT.

- Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn - Hội năm 2016 thu hút hơn 30 đơn vị tham gia thi đấu ở 2 bộ môn Cầu lông và bóng bàn. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Đoàn trường THPT Bim Sơn, giải nhì cho Đoàn phường Ngọc Trạo, 2 giải ba thuộc về đơn vị đoàn trường Cao đẳng TNMT Miền Trung và Đoàn Cty CP Tiên Sơn, 2 giải khuyến khích thuộc về đơn vị Đoàn phường Ba Đình và Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong; Tại “Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi”, Ban Thường vụ Thị đoàn đã lựa chọn 14 đơn vị thi đấu chung kết, thu hút trên 2500 ĐVTN tham gia và cổ vũ cho hoạt động. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đoàn Phường Bắc Sơn, giải nhì thuộc về đoàn trường THPT Bim Sơn, giải ba thuộc về đoàn xã Quang Trung và đoàn Phường Ngọc Trạo. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ban Thường vụ Thị đoàn đã phối hợp với Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên thị xã tổ chức thành công giải bóng đá thanh niên năm 2016. Giải đã thu hút 11 đội bóng tham gia với 165 vận động viên đến từ 7 xã, phường, các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học. Kết quả, đội bóng đá thanh niên phường Ba Đình đạt giải nhất,

phường Phú Sơn đạt giải nhì, phường Bắc Sơn đạt giải Ba và phường Đông Sơn đạt giải tư. Ngoài ra, các đoàn khối doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ca máy thanh niên kỷ niệm tháng thanh niên, điển hình như: Đoàn Nhà máy Ô tô VEAM, Đoàn Xí nghiệp May Bím Sơn, Đoàn Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa, Đoàn Công ty sản xuất thương mại Lam Sơn...

d. Trong hôn nhân và gia đình.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền các kỹ năng, kiến thức về hôn nhân và gia đình, thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc thường xuyên được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, từ đó góp phần giáo dục cho đoàn viên thanh niên không ngừng nâng cao việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, kính trọng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi; chăm sóc, giáo dục con, em trong gia đình và gương mẫu thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, về dân số và kế hoạch hoá gia đình;

- Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các cấp bộ đoàn đã tích cực tuyên truyền trong ĐVTN về luật hôn nhân gia đình, chương trình 3 mục tiêu Dân số - Sức khỏe - Môi trường, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thực hiện cưới theo nếp sống mới... Câu lạc bộ “Sức khoẻ sinh sản vị thành niên” được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

e. Trong tham gia quản lý Nhà nước và Xã hội.

- Việc tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trên địa bàn được tham gia thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội đã được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện như: Được ứng cử, đề cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về những vấn đề mà mình quan tâm; tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác; tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước..., đã góp phần không ngừng nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong thanh niên;

- Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp từng bước được trẻ hoá, chuẩn hoá. Đến nay, 100% cán bộ Đoàn từ thị xã đến cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy chế cán bộ Đoàn. Các cấp bộ đoàn đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt Quy định 1757 - QĐ/TU, ngày 20/11/2014 của BTV Tỉnh uỷ về “Tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ đoàn chuyên trách và sắp xếp, bố trí sau khi hết tuổi theo quy chế cán bộ đoàn”. Trong nhiệm kỳ, có 3 cán bộ Thị đoàn, 5 Bí thư đoàn xã, phường luân chuyển công tác sang các vị trí công tác Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, đa số đều được bố trí giữ các chức vụ cao hơn. Bên cạnh đó, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị quan tâm: 100% Phó Bí thư Đoàn xã, phường và các đồng chí Bí thư Đoàn kiêm nhiệm trực thuộc Thị đoàn được hưởng chế độ phụ cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

cho cán bộ Đoàn- Hội- Đội được tổ chức thường xuyên ; toàn Thị xã đã mở 65 lớp tập huấn cho 1.550 lượt cán bộ Đoàn - Hội - Đội, cử 35 lượt cán bộ đoàn tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Tỉnh Đoàn tổ chức; có 05 đồng chí cán bộ đoàn được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 130 đồng chí được cử đi học lớp trung cấp LLCT, 22 đồng chí học thạc sỹ;

- Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm: nhiều thanh niên đã được quy hoạch các vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng. Theo số liệu thống kê Quy hoạch, có 15% công chức trong độ tuổi thanh niên đã được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo quản lý trưởng phó phòng, ban;

- Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức thanh niên: Để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức nói chung trong đó có công chức, viên chức là thanh niên đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để tham gia và tham gia tốt hơn trong quản lý nhà nước và xã hội, hàng năm trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được ban hành từ đầu năm, thị xã Bim Sơn đã chọn cử nhiều lượt công chức, viên chức là thanh niên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về chuyên môn, chính trị, quản lý hành chính nhà nước, tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng khác, tạo điều kiện cho thanh niên không ngừng hoàn thiện về trình độ chuyên môn, năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực và đặc lực hơn các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

g. Trong việc bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:

- Thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc đối tượng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và hỗ trợ lập thân, lập nghiệp của tổ chức Đoàn thanh niên. Về cơ bản thanh niên được đảm bảo quyền, nghĩa vụ theo Luật định; được đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật; được chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm giúp đỡ học tập, định hướng nghề nghiệp, tu dưỡng đạo đức cá nhân, hình thành lối sống lành mạnh, có văn hóa; được tạo điều kiện vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Hàng năm, thị xã Bim Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động như: Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập, hướng nghiệp cho thanh niên, tư vấn sức khỏe giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình, trang bị kiến thức hiểm họa và cách phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tránh các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường...;

- Các giải thi đấu thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông thanh thiếu niên được các cơ sở Đoàn tổ chức thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện sức khỏe, tăng cường mối giao lưu, đoàn kết. Các hội thi, hội diễn văn nghệ như: Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên, giai điệu tuổi hồng... được tổ chức hàng năm ở các tổ chức Đoàn toàn huyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đông đảo thanh thiếu niên và xã hội. Ngoài ra, các Chi đoàn đã quan tâm, tổ chức các hoạt động nhằm giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến bằng nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực như: Vận động tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức, thăm hỏi, tặng quà động viên; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý chặt chẽ để tránh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

f. Chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số.

- Thanh niên dân tộc thiểu số, có gia đình thuộc diện hộ nghèo, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của Thị xã được quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt. Được bảo vệ chăm sóc, hướng dẫn nâng cao sức khỏe, kỹ năng sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật; được giáo dục kiến thức về hôn nhân gia đình...;
- UBND thị xã Bim Sơn luôn quan tâm đến công tác phát triển thanh niên luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số phát triển tốt hơn như: Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội cho thanh niên vay vốn sản xuất, học tập; tạo điều kiện cho trường Trung cấp nghề tổ chức các lớp dạy nghề cho thanh niên đặc biệt ưu tiên cho thanh niên dân tộc thiểu số.

h. Chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. UBND Thị xã đã quan tâm chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nội dung Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên bộ: Lao động - Thương binh và xã hội, Nội vụ, Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và tập trung rà soát, tiến hành xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong và thân nhân của thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đã từ trần theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

- Tổng số hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến của Thị xã đợt 1: 65 hồ sơ, trong đó:
 - + Thanh niên xung phong đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 39 hồ sơ
 - + Thân nhân của TNXP đã từ trần đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 21 hồ sơ.

- + Thanh niên xung phong đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng: 05 hồ sơ.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi trả chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong, gồm:
 - + Thanh niên xung phong hưởng chế độ trợ cấp một lần: 30 hồ sơ;
 - + Thân nhân của TNXP đã từ trần hưởng chế độ trợ cấp một lần: 01 hồ sơ;
 - + Thanh niên xung phong hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng: 04 hồ sơ.
- Tổng số hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với TNXP đợt 2: 26 hồ sơ, trong đó:
 - + Thanh niên xung phong đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 06 hồ sơ
 - + Thân nhân của TNXP đã từ trần đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 20 hồ sơ.
- Hồ sơ trả về đợt 2:
 - + Thanh niên xung phong đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 03 hồ sơ
- 2 HS đề nghị hoàn lại đợt sau, 1 HS loại vì đã hưởng chế độ mất sức lao động).

+ Thân nhân của TNXP đã từ trần đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 03 hồ sơ (1 HS đề nghị hoàn lại đợt sau, 1 HS loại khỏi DS đề nghị hưởng trợ cấp, 1 HS loại vì đã hưởng chế độ trợ cấp TNXP theo QĐ 119/2002).

- Tổng số hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với TNXP đợt 3: 08 hồ sơ, trong đó:

+ Thanh niên xung phong đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 05 hồ sơ

+ Thân nhân của Thanh niên xung phong đã từ trần đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần: 03 hồ sơ.

i. Chính sách đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo.

- Luật Thanh niên được ban hành đã góp phần nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo. Thị xã Bỉm Sơn đã tạo điều kiện và có các chính sách hỗ trợ đối với những thanh niên tàn tật được học văn hoá, học nghề, giải quyết việc làm phù hợp, được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; được miễn, giảm học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; được miễn, giảm viện phí khi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Nhà nước; tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động văn hoá, thể thao... Ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thị xã Bỉm Sơn còn có các chính sách hỗ trợ riêng;

- Thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo được tạo điều kiện chữa bệnh, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ, học văn hoá, học nghề, giải quyết việc làm, xoá bỏ mặc cảm vươn lên hoà nhập cộng đồng;

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân tham gia chăm sóc, giúp đỡ thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo hoà nhập cộng đồng.

4. Việc lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thị xã hàng năm và từng giai đoạn.

- Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chủ động ban hành Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn Thị xã, trong đó đề ra chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung phát triển thanh niên. Đồng thời đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Thị xã hàng năm và từng giai đoạn.

5. Đánh giá chung kết quả thực hiện Luật Thanh niên:

a. Một số kết quả đạt được.

- Sau 10 năm triển khai thi hành Luật Thanh niên, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai một cách cơ bản và toàn diện các quy định. Luật Thanh niên đã từng bước đi vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác thanh

niên và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội;

- Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên được triển khai thực hiện đạt hiệu quả; Công tác quản lý nhà nước về Thanh niên được cải thiện rõ rệt, từng bước kiện toàn, nâng cao năng lực về tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước.

- Đã ban hành các Kế hoạch, chương trình cụ thể như: xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên thường xuyên được quan tâm thực hiện góp phần đưa các quy định của pháp luật thanh niên vào cuộc sống. Từ đó đã tạo được sự gắn kết thanh niên với chính quyền, chính quyền chăm lo, bảo vệ nguồn lợi chính đáng cho thanh niên, thanh niên thấy được nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống; công tác hướng nghiệp; dạy nghề và giải quyết việc làm; hoạt động văn hóa, thể thao; thanh niên khôi trường học ngày càng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tốt.

b. Tồn tại, hạn chế.

- Công tác triển khai, quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở một số đơn vị, địa phương vẫn chưa được sâu rộng, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật thiếu tính thường xuyên nên hiệu quả đạt chưa cao;

- Việc lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực ở một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan với Đoàn thanh niên các cấp chưa chủ động và thiếu tính chặt chẽ;

- Tình trạng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên vẫn xảy ra; tính chủ động trong tham mưu, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền còn thấp. Một số thanh niên chưa quan tâm hoặc ngại tham gia vào các hoạt động xã hội, chưa xác định được hướng đi cho cuộc sống, bị ảnh hưởng của những tiêu cực của mặt trái thị trường.

c. Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Các quy phạm trong Luật Thanh niên còn chung chung, các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên còn chậm được ban hành và chưa đầy đủ gây khó khăn trong quá trình thực hiện;

+ Kinh phí dành cho việc thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên nói chung và công tác triển khai, phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên nói riêng còn nhiều hạn chế.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn chưa quan tâm đúng mức về thanh niên và công tác thanh niên. Chưa phân định được chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên.

+ Việc xác định thẩm quyền quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên chưa rõ ràng và thiếu tính khả thi. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành cũng

nhu công tác triển khai của chính quyền các cấp còn hạn chế, thiếu biện pháp đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kịp thời.

d. Bài học kinh nghiệm:

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên, các văn bản hướng dẫn thi hành; các Chiến lược, chương trình, đề án, dự án, chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 66/KH-UBND của UBND tỉnh, kế hoạch phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường;

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với thanh niên của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn Thị xã;

- Phối hợp với Ban thường vụ Thị đoàn xây dựng, ban hành Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Đoàn thanh niên huyện, để tổ chức triển khai thực hiện.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LUẬT THANH NIÊN.

Luật Thanh niên năm 2005 với nhiều chế định tiến bộ, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật khác, thiếu cơ chế tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Thanh niên để khắc phục những hạn chế nêu trên;

- Các quy định trong Luật Thanh niên về quyền và nghĩa vụ của thanh niên cũng như trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên còn chung chung, một số nội dung chưa có cơ chế để thực hiện nên không thể đưa vào triển khai thực hiện trong thực tế. Do đó, cần thiết phải có quy định, chế tài cụ thể đối với các nội dung nói trên để nâng cao hiệu lực thi hành;

- Chính quyền các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên, phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ cho thanh niên;

Trên đây là báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên năm 2005. UBND thị xã Bim Sơn tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định. / *MML*

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- Đoàn TN Thị xã;
- UBND xã, phường.
- Lưu: VT, NV.



Mai Đình Lâm